

Họ và tên : Nguyễn Công Minh

Mã sinh viên : 64DTT13039

Lớp : QLTT13

1. Tóm tắt dấu chân số

Danh tính số là các thông tin cơ bản từ những gì chúng ta biết từ khía cạnh danh tính của bạn ấy

Những thông tin này có thể được chuyển thành danh tính số bằng cách để lại dấu vết về mọi hành vi bạn làm trực tuyến, phụ thuộc vào việc quản lý thông tin trực tuyến như thế nào.

Bạn chia sẻ những gì về bản thân (thông tin cá nhân. bài đăng. tin nhắn) và những người có thể truy cập được những thông tin đó như bạn bè và các mối quan hệ trực tuyến qua hình ảnh, mạng xã hội, trường học,...

Hãy tỉnh táo về các hành vi xâm phạm đến quyền riêng tư của bản thân như trộm cắp danh tính và nên bảo vệ danh tính số qua các phần mềm bảo mật

2. Tóm tắt bảo vệ danh tính số

Nhận biết và quản lý rủi ro bằng cách kiểm soát danh tính trực tuyến thông qua thực hành về an toàn mạng.

Bạn có chia sẻ thông tin không? Và chia sẻ những gì ? cho ai ?

Bạn sử dụng loại mật khẩu nào? Nó có kết cấu ra sao (In thường,hoa,kí tự,khoảng trắng) ? Các đặt lại mật khẩu

Bảo vệ danh tính số thông qua cài đặt

Kiểm tra quyền riêng tư các ứng dụng và trang web đăng nhập bằng facebook

Đăng nhập và đăng xuất

Cài đặt quyền riêng tư cho bài đăng ,cookies và quyền truy cập

Tổng kết:

Làm sao để bảo vệ danh tính số của bản thân?

3.Tóm tắt công dân số

Công dân số là người có kĩ năng và kiến thức để sử dụng các công nghệ số một cách tự tin

Đặc điểm của công dân số

Giao tiếp trực tuyến là gì? Giao tiếp trực tiếp có gì khác biệt với giao tiếp trong cuộc sống thực. Bạn thuộc phương mẫu nào ?

Thực hành việc tôn trọng trong giao tiếp trực tuyến

4.Tóm tắt Xây dựng tư duy tích cực

Ngôn ngữ số : Hiểu người xem của bạn

Cách phát triển sự thấu cảm

Bắt nạt trên mạng,những kẻ lợi dụng hay lừa đảo

Đặc điểm chung của một cuộc tấn công mạng

Làm sao để tránh những cuộc hội thoại/tính huống nguy hiểm này?

5.Tóm tắt hãy là người có tư duy phản biện

Minh họa cho sự khác biệt về quan điểm,điều gì ảnh hưởng?

Bạn bè,gia đình,trường học nơi làm việc,xã hội.

Minh họa cho việc quá nhiều thông tin có thể gây khó khăn trong việc tìm ra những gì bạn có thể tin tưởng

Các loại thông tin : Sự thật,Quan điểm,Thông tin sai lệch

Hình thức trình bày thông tin (Tin tức,Thông tin sản phẩm và quảng cáo)

Điều gì giúp tôi xác định liệu thông tin trực tuyến đó có đúng sự thật không?

Tôi có thể làm gì để giúp đỡ cộng đồng?

6. Tóm tắt mẹo phát hiện tin giả

Hãy hoài nghi về các tiêu đề

Xét kỹ URL

Nguồn tin

Định dạng bất thường

Kiểm tra và xem xét

Các biện pháp xử lý bài đăng bị nghi ngờ

7. Nhận xét

Tóm tắt dấu chân số: Dấu chân số là những thông tin mà chúng ta để lại khi sử dụng internet. Việc quản lý dấu chân số là rất quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và tránh các hành vi xâm phạm như trộm cắp danh tính. Điều này giúp chúng ta duy trì sự an toàn và bảo mật thông tin cá nhân.

Tóm tắt bảo vệ danh tính số: Bảo vệ danh tính số liên quan đến việc nhận biết và quản lý rủi ro bằng cách kiểm soát thông tin trực tuyến. Điều này bao gồm việc sử dụng mật khẩu mạnh, kiểm tra quyền riêng tư của các ứng dụng và trang web, và cài đặt quyền riêng tư cho các bài đăng. Việc bảo vệ danh tính số giúp ngăn chặn các hành vi xâm phạm và bảo vệ thông tin cá nhân.

Tóm tắt công dân số: Công dân số là những người có kỹ năng và kiến thức để sử dụng công nghệ số một cách tự tin và hiệu quả. Họ biết cách giao tiếp trực tuyến và thực hành việc tôn trọng trong giao tiếp. Điều này giúp xây dựng một cộng đồng trực tuyến văn minh và an toàn.

Tóm tắt xây dựng tư duy tích cực: Tư duy tích cực giúp chúng ta hiểu người khác và phát triển sự thấu cảm. Việc tránh bắt nạt trên mạng và nhận biết các cuộc tấn công mạng là rất quan trọng. Tư duy tích cực giúp chúng ta đối mặt với khó khăn và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác.

Tóm tắt hãy là người có tư duy phản biện: Tư duy phản biện giúp chúng ta phân tích và đánh giá thông tin một cách chính xác. Điều này bao gồm việc nhận biết sự khác biệt về quan điểm và xác định thông tin đúng sự thật. Tư duy phản biện giúp chúng ta đưa ra quyết định thông minh và tránh bị lừa dối bởi thông tin sai lệch.

Tóm tắt mẹo phát hiện tin giả: Để phát hiện tin giả, chúng ta cần hoài nghi về các tiêu đề, xét kỹ URL, kiểm tra nguồn tin và định dạng bất thường. Việc kiểm tra và xem xét thông tin trước khi tin tưởng và chia sẻ cũng rất quan trọng. Điều này giúp chúng ta tránh bị lừa dối và bảo vệ cộng đồng khỏi thông tin sai lệch.

